



Journal of Medicine and Health Sciences

Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

บทบรรณาธิการ

การเขียนผลการวิจัย (Results) ผลการวิจัยจัดว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญของการเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนผลการวิจัยที่ดีต้องเป็นบทความที่เข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน และครอบคลุมผลการวิจัยทั้งหมด โดยควรเขียนเรียงลำดับและสอดคล้องกับวิธีการศึกษา ก่อนที่จะเขียนบทผลการวิจัย นักวิจัยควรวิเคราะห์ผลการวิจัยและร่างตารางหรือรูปภาพที่จะใช้ประกอบการแสดงผลการวิจัยก่อนจึงเริ่มต้นเขียนเนื้อความ การแสดงผลการวิจัยสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภูมิ กราฟ แผนภูมิ หรือตาราง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลว่าการนำเสนอแบบใดจึงจะเหมาะสม การเขียนตารางควรสั้นตรงประเด็น และอยู่ในขอบเขตของการศึกษา ไม่ควรเขียนวิธีการศึกษาซ้ำในบทผลการวิจัย ผลการวิจัยควรแสดงสิ่งที่นักวิจัยค้นพบจากการศึกษาในทุกประเด็น แม้ว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นจะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ไม่ควรแปลผล วิเคราะห์หรือแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในบทผลการวิจัย การเขียนผลการวิจัยควรแสดงลำดับก่อนหลัง เช่น ลักษณะของประชากร และผลการศึกษาที่ได้ตามลำดับวิธีการศึกษา โดยผลการศึกษาที่สำคัญควรนำเสนอเป็นลำดับแรกๆ การนำเสนอข้อมูลควรแสดงทั้งจำนวนผลที่เกิดขึ้นจริง และร้อยละเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจถึงความสำคัญของข้อมูลได้ด้วยตนเอง การเขียนตารางในภาษาอังกฤษควรใช้ Past tense ในการพรรณานำเสนอในรูปแบบตารางหรือรูปภาพ ควรนำมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลจำนวนมากหรือมีความซับซ้อน ตารางหรือรูปภาพที่นำเสนอต้องสามารถอธิบายข้อมูลของตนเองได้โดยไม่ต้องมีบทพรรณามาประกอบ หากมีการใช้อักษรย่อในตารางหรือรูปภาพต้องมีคำอธิบายหรือความหมายของคำย่อในท้ายตารางหรือรูปภาพ แม้ว่าคำย่อจะถูกกล่าวมาก่อนแล้วในบทความ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในตารางหรือรูปภาพแล้วไม่ควรนำมาเขียนพรรณนาซ้ำในบทความอีก ข้อผิดพลาดสำคัญของการเขียนบทผลการวิจัย ได้แก่ การนำเสนอผลการศึกษาไม่ครบทุกประเด็น ไม่ตอบคำถามการวิจัย การแปลผลหรือการนำเสนอความคิดเห็นส่วนบุคคลลงในบทผลการวิจัยแทนที่การนำเสนอในบทวิจารณ์ การไม่ระบุนัยสำคัญทางสถิติ การใช้ตารางหรือรูปภาพประกอบไม่เหมาะสม เป็นต้น

หวังว่าข้อแนะนำต่างๆจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางของการเขียนผลงานและบทความทางวิชาการได้พอสมควร สำหรับข้อเสนอแนะในส่วนการเขียนบทวิจารณ์ จะได้นำเสนอในฉบับต่อไป